

**BÁO CÁO**

**Kết quả xử lý thông tin báo chí phản ánh  
(từ ngày 04/12/2020 đến ngày 11/12/2020)**

Thực hiện Công văn số 9772/UBND-VHTT, ngày 17/12/2020 của UBND thành phố Nha Trang V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 04/12/2020 đến ngày 11/12/2020.

Đội Thanh niên Xung kích Nha Trang báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý các nội dung được báo chí phản ánh, cụ thể như sau:

1. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, có gió to, mưa lớn kéo dài. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản đến mức thấp nhất. Đội Thanh niên xung kích Nha Trang đã triển khai lực lượng thông báo, nhắc nhở các doanh nghiệp nhanh chóng thu dọn, sắp xếp và di chuyển dù, ghế nằm và các vật dụng khác phục vụ hoạt động kinh doanh trên bãi biển Nha Trang đi nơi khác để đảm bảo an toàn cho người, tài sản. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp đã đưa dù, ghế nằm dựng trên công viên (như phản ánh của Báo Khánh Hòa Điện tử ngày 08/12/2020).

2. Ngày 09/12/2020 Đội TNXK Nha Trang đã chỉ đạo Đội Công tác liên ngành trên tuyến bờ biển và các phân đội trực thuộc kiểm tra, bắt buộc các doanh nghiệp phải nhanh chóng di chuyển số dù, ghế nằm nêu trên ra nơi khác để trả lại lối đi cho người dân, du khách qua lại trên công viên và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đến buổi trưa cùng ngày các doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành thực hiện di chuyển tất cả dù, ghế nằm ra khỏi công viên.

Trong thời gian đến, Đội TNXK tiếp tục triển khai các kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt và tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm nội quy công viên bờ biển Nha Trang.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện của Đội TNXK Nha Trang. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp báo cáo UBND thành phố./.

(Đính kèm hình ảnh triển khai thực hiện)

Nơi nhận: (VBT)

- UBND TP;
- Phòng VH-TT;
- Lưu VT.

**KT. ĐỘI TRƯỞNG  
ĐỘI PHÓ**



*Hình Châu Sơn*

